

## เปิดศูนย์บริการซ่อมเสื้อผ้าฟรี มทร.ธัญบุรีมีบ่อบำบัดน้ำเสีย

**ส**าชาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย แขนงวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดศูนย์บริการซ่อมผ้าดำฟรี

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ทางสาขาวิชาให้การช่วยเหลือประชาชนที่มีเสื้อผ้าที่ต้องการซ่อมให้เสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นสีดำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากทางสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย แขนงวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ เปิดสอนการฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอ จึงทำหน้าที่รับผิดชอบจุดบริการการซ่อมผ้า ผ่าถึงประชาชนที่ต้องการซื้อสีมาย้อมผ้าเอง ควรระวังน้ำย้อมผ้าที่ใช้เสร็จ ห้ามเทลงสู่แม่น้ำ เนื่องจากจะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม และขอแนะนำให้ส่งซ่อมตามศูนย์บริการที่เปิดย้อมผ้าที่ทางภาครัฐเปิด เนื่องจากมีบ่อบำบัดน้ำเสีย เช่นเดียวกับทางจุดบริการของ มทร.ธัญบุรีที่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย

เบื้องต้นเราจะคัดแยกเนื้อผ้าที่ประชาชนนำมาให้ย้อม เนื่องจากเสื้อผ้าโดยทั่วไปในท้องตลาดจะมีเสื้อผ้าที่เป็นเส้นใยฝ้าย เส้นใยฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ต้องมีการแยกประเภทของผ้าออกจากกัน จากนั้นจึงนำมาย้อมสีตามกระบวนการ หลังจากนั้นจะนัดหมายวันเวลาในการส่งมอบเสื้อผ้าสีดำที่ย้อมเสร็จแล้วคืนให้ผู้รับบริการ

นอกจากการย้อมผ้าแล้วยังเปิดอบรมขั้นตอนการย้อมผ้าให้กับผู้ที่สนใจ และในโอกาสต่อไปเราจะเปิดสอนการทำสกรีนเสื้อด้วยแม่พิมพ์แบบซิลค์สกรีน เพื่อให้ประชาชนสวมใส่เสื้อที่มีข้อความแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสาวปาริชาติ ดิษยะศริน ประชาชนที่มาใช้บริการย้อมเสื้อ เล่าว่า ตนซื้อสีมาย้อมเอง แต่ไม่ได้มาตรฐาน สีออกมาไม่เสมอเท่ากัน เมื่อรู้ว่า มทร.ธัญบุรี ให้บริการย้อมผ้าฟรี จึงเชื่อมั่นว่าได้มาตรฐาน จึงมาย้อมผ้าที่นี่ ส่วนความรู้สึกที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงเป็นศูนย์รวมของประชาชนทุกคน ท่านมีพระราชกรณียกิจหลายด้านเพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย

นายวิทยา สุขศรีพานิช ประชาชนที่มา

ย้อมผ้า บอกว่า เดินทางมาจากสระบุรีเพื่อเข้ากรุงเทพฯ เมื่อทราบข่าวทางอินเทอร์เน็ต จึงนำเสื้อผ้ามาย้อม 4 ตัว ตอนนี้อยู่ด้าหือชื้อยอก และมืราคาค่อนข้งแพง จึงเลือกที่จะย้อมผ้าดำใส่ก่อนตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในเรื่องของความพอเพียง ส่วนเหตุผลที่เลือกมาย้อมสีที่นี่ เพราะทราบว่ามีกระบวนการย้อมที่ปลอดภัยและมีบ่อบำบัดน้ำทิ้ง

สำหรับผู้ที่จะมาขอรับบริการ สามารถมาได้ที่วิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อภิชาติ สนธิสมบัติ โทร. 08-1636-1018 ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้ทางสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จัดโครงการย้อมเสื้อผ้าดำให้ประชาชน และซ่อมแซมเสื้อผ้าทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า ฟังโรบินสัน สอบถามรายละเอียด ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร โทร. 08-6618-4639.

